

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân thả hoa dâng tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.



không ngừng nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XX, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Sáng ngày 26/7, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết một lòng thực hiện hiệu quả các phong trào thi

đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Sáng ngày 26/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thành kính tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và tưởng nhớ "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, các đại biểu nguyện một lòng trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Chiều ngày 26/7, đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải nguyện không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động xuất sắc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, giáo dục

các thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng ngày 26/7, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ và Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Những năm qua, cùng với tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho người lao động, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cùng tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người và gia đình có công với cách mạng, chia sẻ khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng nguyện tiếp tục nỗ lực vươn lên xứng đáng với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Tối ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tối dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban

Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các tầng n, Phật tử, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã thấm truyền thống cách mạng về vang, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng lên những nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân đã thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Chương trình thấp nền tri ân và thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tổ chức nhằm phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền

thống yêu nước, cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

* Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Trần Lãm, UBND thành phố Thái Bình tổ chức thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, trước anh linh 311 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Trần Lãm, các đồng chí lãnh đạo thành phố, me Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình chính sách, người có công, đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân thành phố đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, thấp nền tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con thành phố Thái Bình hôm nay nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Tối cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào để góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển.

* Chiều ngày 26/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty TNHH TRARDINH Việt Đức tổ chức khánh thành và trao nhà "Mái ấm tình thương" cho bà Phạm Thị Làn, thôn Hợp Đông, xã Hồng Lĩnh là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Bản thân bà thường xuyên ốm đau, sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không đủ điều kiện xây nhà kiên cố.

Chia sẻ với khó khăn của bà, Hội LHPN huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty TNHH TRARDINH Việt Đức hỗ trợ gia đình bà 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới; Hội LHPN xã hỗ trợ 35 ngày công lao động. Sau 2 tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 70m², tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời tạo động lực cho gia đình bà Làn tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

PHÒNG VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN

MÃI MÃI GHI CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ... Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy...".

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp ôn lại truyền thống tự hào của dân tộc, tri ân những người con anh dũng của đất nước, cũng là dịp nhìn nhận, đánh giá lại công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Để qua đó mỗi cấp, ngành, địa phương, cá nhân đề ra cho mình những nhiệm vụ sát thực, cần thiết, ý nghĩa để gia đình chính sách, người có công có cuộc sống tốt hơn, cùng nhau phấn đấu vì một xã hội tươi đẹp, một đất nước giàu mạnh.

TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định này thay thế Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền). Quy định gồm 5 chương, 16 điều, trong đó nêu rõ những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm: 8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 5 hành vi tiêu cực khác. Liên quan đến trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Quy định nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, của cán bộ tham mưu, của nhân sự... Quy định cũng nêu rõ các nội dung về xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành.

Tiếp đó, các đại biểu được quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi điểm giao quyền cấp trên cơ sở hoặc đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Theo Quy định, đảng bộ cơ sở khi có đủ 4 điều kiện: Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hoạt động phạm vi rộng (nhiều tỉnh, thành phố); có số lượng từ 400 đảng viên trở lên và là đảng bộ có 3 năm liên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì đảng ủy được xem xét thi điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Đảng ủy cơ sở được thi điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng bộ cơ sở tương ứng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, được xem xét, giao cho một số quyền cấp trên cơ sở như được thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định; ban chấp hành đảng ủy được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong các quy định mới của Trung ương, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa các văn bản mới theo tinh thần, nội dung được quán triệt; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy định số 114-QĐ/TW, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu phải triển khai thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao thì Quy định mới thực sự đi vào cuộc sống, cũng có thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ. Đồng chí khẳng định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng; cán bộ có vị trí càng cao càng phải gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; đồng thời, khuyến khích MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

của cả nước, của tỉnh, của các địa phương trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, dự luận xã hội; tích cực đấu tranh phanh bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình theo quy định.

QUỲNH PHỤ Triển khai nhiệm vụ điển tập KVPT huyện

Chiều ngày 26/7, Ban Chỉ đạo điển tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ điển tập KVPT huyện năm 2023.

Tại hội nghị, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức điển tập và dự thảo quy trình điển tập KVPT huyện. Theo đó, nội dung điển tập tập trung vào 2 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Thời gian điển tập dự kiến vào cuối tháng 10/2023. Đến nay, công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Thời gian điển tập dự kiến vào cuối tháng 10/2023. Đến nay, công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng vũ trang, bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO

Từ ngày 10/7/2023, Văn phòng công chứng Ngô Huy thành lập văn phòng công chứng tại địa chỉ: Số nhà 301, đường Long Hưng, khu Nhân Cấu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo giấy đăng ký hoạt động số 18/TP-ĐKHĐ-CC của Sở Tư pháp ngày 10/7/2023.

SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH

Nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người và gia đình có công với cách mạng.



Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình.

* Sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Viết Giám, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

CCB Nguyễn Viết Giám nhập ngũ năm 1971, sau đó một năm ông bị thương và được

chôn cất tại nghĩa trang 50m² với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong ngày vui khánh thành nhà mới, CCB Nguyễn Viết Giám còn được nhận các phần quà từ Hội CCB huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong thôn.

* Sáng ngày 26/7, Công đoàn Viên chức tỉnh đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (cơ sở 2, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng).

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các thương binh, bệnh binh nặng, đồng thời trao quà cho các trung tâm và người có công đang được điều dưỡng tại đây.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ với những mất mát của các thương binh, bệnh binh, qua đó động viên các thương binh, bệnh binh khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều ngày 26/7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình người có công, đối tượng

chính sách xã Đông Á (Đông Hưng).

150 đại biểu là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn đã được trao tặng các suất quà trị giá 300.000 đồng/suất. Đại diện các đơn vị Công an tỉnh đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

* Chiều ngày 26/7, huyện Đông Hưng tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao 16 suất quà tặng các gia đình thương binh, vợ liệt sĩ đại diện cho gần 13.000 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời mong các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách